

STATE OF THE UNIVERSITY 2023

This is Messiah's Moment

สถานะของมหาวิทยาลัย 2023

นี่คือช่วงเวลาของพระเมสสิยาห์

กรีกโบราณ Heraclitus, หนังสือพันธุสัญญาเดิมของปัญญาจารย์และนักร้องในตำนาน Bob Dylan เสนอข้อสรุปที่คล้ายกัน: การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Heraclitus อธิบายว่าคุณไม่สามารถก้าวเข้าไปในแม่น้ำสายเดียวกันได้สองครั้งเพราะแม่น้ำอยู่ในฟลักซ์คงที่ ในปีปัญญาจารย์ 3 กษัตริย์โซโลมอนตั้งข้อสังเกตว่ามีเวลาและฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งและแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังเช่นการปลูกและการถอนรากถอนโคน ร้องไห้และหัวเราะเยียบและพูด และบางทีพวกคุณหลายคนอาจรู้จักเพลงที่คุ้นเคยซึ่งเขียนโดย Bob Dylan ในช่วงทศวรรษ 1960 ที่ปั่นป่วนซึ่งเตือนเราว่า "เวลาพวกเขาเป็น a-changin" (Heraclitus)

เราประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยเมสสิยาห์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเป็นไปในเชิงบวกเช่นการยอมรับสถานะมหาวิทยาลัยการเปิดตัวโปรแกรมและความร่วมมือใหม่ ๆ และการสร้างอาคารและปรับปรุงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีความซับซ้อนมาก เช่น การปรับตัวให้เข้ากับกระแสดังใหญ่ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ยังคงเป็นชุมชนที่โดดเด่นด้วยอารยธรรมและการต้อนรับในขณะที่ว่าทศวรรษระดับชาติของเราลดลง การสรรหานักเรียนท่ามกลางกลุ่มประชากรที่ไม่เอื้ออำนวยมากขึ้นและแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นสำหรับครอบครัว และบอกลาเพื่อนร่วมงานที่รักซึ่งเกษียณจากตำแหน่งผู้นำที่ดำรงตำแหน่งมานาน เมื่อบุคคลได้ลงทุนหลายสิบปีในชีวิตเพื่อรับใช้ที่พระเมสสิยาห์ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจินตนาการถึงสถาบันโดยปราศจากการปรากฏตัวในชีวิตประจำวัน แต่เรายังสนุกกับความกระตือรือร้นความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศที่เพื่อนร่วมงานใหม่นำมาสู่ชุมชนของเรา

ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ฉันเชื่อว่าทัศนคติและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเราสะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะของความเข้าใจใน อาชีพของเราที่จัดตั้งขึ้นในศรัทธาที่กำหนดโดยความหวังซึ่งมีความหวังที่อยู่ที่รู้และวางใจในพระสัญญาของพระเจ้า การคาดการณ์ว่าสิ่งใหม่กำลังเกิดขึ้นแทนที่จะไว้ทุกข์กับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงให้เกียรติกับข้อกล่าวหาในพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อ "ตั้งความคิดของเราเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นไม่ใช่สิ่งทางโลก" (โคโลสี 3: 2) . (Warren)

การรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความเข้มงวดทางปัญญาความเห็นอกเห็นใจและการปรับตัวที่สร้างสรรค์ - คุณธรรมและทักษะที่ชุมชนของเรามีอย่างแน่นนอน!

เพราะความเชื่อมั่นของฉันในพวกคุณแต่ละคนและความซื่อสัตย์อย่างต่อเนื่องของพระเจ้าต่อมหาวิทยาลัยพระเมสสิยาห์ฉันเชื่อว่าฤดูกาลนี้โดยเฉพาะในเวลาเป็นช่วงเวลาของพระเมสสิยาห์!

วันนี้ผมขอเชิญคุณเข้าร่วมกับฉันในการนำมุมมองที่เต็มไปด้วยความหวังไปสู่ปัจจุบันและอนาคตของมหาวิทยาลัยเมสสิยาห์ในขณะที่เราได้รับทราบถึงความยากลำบาก แต่ยอมรับโอกาสของช่วงเวลาปัจจุบันนี้

วิธีที่เราให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนแตกต่างจากปีต่อปีเนื่องจากปัจจัยหลายประการ

แม้ว่าเราจะยังคงลงทะเบียนนักเรียนที่ถูกบังคับให้นับถือศาสนาคริสต์เคอโบททางปัญญาและจิตวิญญาณ

แต่เรารู้ว่านักเรียนกำลังเปลี่ยนแปลงและประสบกับความท้าทายเช่นกัน ดร. วิเวก เมอร์ธี ศัลยแพทย์ทั่วไปของสหรัฐฯ

เพิ่งให้การต่อหน้าคณะกรรมการวิเทศกว่า สุขภาพจิตของเขาคือ "การกำหนดปัญหาสาธารณสุขในยุคของเรา" .

ผลกระทบทางจิตวิทยาของการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ในหมู่นักศึกษาวิทยาลัย ได้แก่

ความวิตกกังวลความทุกข์ความกลัวและความยากลำบากในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าวิทยาลัยของนักเรียนก็ลดลงอย่างมากเนื่องจากการเรียนรู้ที่หยุดชะงักที่เกิดจากการระบาดใหญ่

(Ward) (Hu K, Godfrey K, Ren Q, Wang S, Yang X, Li Q)

ความเป็นจริงเหล่านี้มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยความสงสัยของนักเรียนว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นคุ้มค่ากับความพยายามส่วนบุคคลและต้นทุนทางการเงินควบคู่ไปกับชื่อเสียงที่ลดลงของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลาย ๆ เขตเลือกตั้งหรือไม่ (Donael).

สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อพระเมสสิยาห์เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด

นอกจากนี้เมื่อเราสังเกตเห็นคริสตจักรอเมริกันหลายแห่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักและการต้อนรับที่ชื่นชมบุคลิกทางการเมืองพรรคหรืออุดมการณ์เกี่ยวกับข่าวดีของพระกิตติคุณและการปฏิเสธที่จะติดตามบทสนทนาที่แท้จริงที่ท้าทายด้วยจิตวิญญาณแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญาเราอาจท้อแท้ ในทำนองเดียวกันหลายคนเริ่มสงสัยในศาสนาคริสต์และส่งผลเสียต่ออุดมคติและภาษาของคริสเตียนมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจากแล้ว แต่เราไม่ท้อแท้หรือกลัว

แต่ที่มหาวิทยาลัยเมสสิยาห์เราน้อมรับช่วงเวลานี้และสิทธิพิเศษในการแสดงวิธีอื่นของการมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางรู้และทำ

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนี้จาก *ศาสนาคริสต์วันนี้* บรรณาธิการรัสเซลมัวร์ส่องสว่างความเป็นจริงทั่วไป แต่น่าเศร้า:

มัวร์บอกเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงวิทยาลัยในวิกิตเวทวิทยาเพราะเธอเป็นพยานถึง "ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าและผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า ...

แสดงให้เห็นถึงสันติสุข ปีติ ความอ่อนโยน ความชอบธรรม [และ] การควบคุมตนเองมากกว่าที่เธอเห็นในศาสนจักร" เธอตั้งข้อสังเกตว่า

"ในหลายกรณี ผู้ที่ตั้งชื่อพระนามของพระคริสต์ดูหวาดกลัววิตกกังวลและคลั่งไคล้มากกว่าคนอื่น" .

แม้ว่าเราจะยอมรับความถูกต้องของการสังเกตดังกล่าว

แต่เราตอบสนองโดยยื่นยันอย่างกล้าหาญถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเราต่อพันธกิจด้านการศึกษาที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยเมสสิยาห์ในขณะที่เราให้ความรู้แก่นักเรียนของเราให้เป็นแบบอย่างการรับใช้ความเป็นผู้นำและการปรองดองที่รอบคอบและเปี่ยมด้วยความรัก (Forum)

นี่คือช่วงเวลาของพระเมสสิยาห์ -

คำแถลงที่มีรากฐานมาจากวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอัตลักษณ์สถาบันของเราและสถานะปัจจุบันของภารกิจด้านการศึกษาของเรา ในขณะที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนอื่น ๆ

ผู้นำคริสตจักรและบุคคลยอมจำนนต่อแรงกดดันที่จะประกาศความรักกักต้ออุมการณอนุรักษนิยมหรือเสรีนิยมทางการเมืองเพื่อประโยชน์ในกา รลงทะเบียนหรือการสนับสนุนเงินทุนหรือเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาที่ไม่เหมาะสมสำหรับอิทธิพลพระเมสสิยาห์ยังคงมีชีวิตอยู่และเติบโตใน ความตึงเครียดที่ไม่ยึดมั่นในมุมมองเฉพาะของนิกายใดนิกายหนึ่งหรือพรรคการเมืองใด ๆ ศิษยาภิบาลวิทยาเขต Emily Bingham

กล่าวถึงพระเมสสิยาห์ว่า "ความซื่อสัตย์ต่อพระเยซูต้องทำให้ทั้งสองขั้วไม่พอใจ

การอยู่ตรงกลางเช่นพระเมสสิยาห์เป็นมากกว่าการหลีกเลี่ยงความสุดโต่ง มันเกี่ยวกับการนำวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจซึ่งเป็น

การแสวงหาความจริงและมีอัครสาวก"

พื้นที่ตรงกลางที่เราครอบครองเนื่องจากความมุ่งมั่นพื้นฐานของมรดกทางเทววิทยาของเรา

(มุ่งเน้นไปที่พระคริสต์ไม่ใช่รายการลักษณะเฉพาะของหลักคำสอน)

และจริยธรรมการต้อนรับที่เป็นสถาบันมายาวนานของเราส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในชีวิตประจำวันของการถูกดึงและวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่ยอม รับความสุดโต่ง การต่อต้านความอยากที่จะโน้มน้ำหนักไปทางหนึ่งขั้วหรืออีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย

แต่จำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาเอกลักษณ์คริสเตียนที่โดดเด่นและแนวทางการศึกษาของเรา

แม้ว่าความตึงเครียดจะอึดอัด แต่ก็จำเป็นสำหรับสุขภาพร่างกายจิตวิญญาณสติปัญญาและจิตใจ

เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าความตึงเครียดสร้างความแข็งแกร่งและความอดทนได้อย่างไรฉันขอให้ Dr. Scott Kieffer

ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกายอธิบายว่า "

หลักการหลักของสรีรวิทยาการออกกำลังกายคือการฝึกอบรวมความเครียดเชิงบวกของการเคลื่อนไหวจะสร้างการปรับปรุงที่เกิดจากการฝึกอบรวม ซึ่งทำให้เกิดการปรับตัวเรื้อรังของระบบที่ได้รับการฝึกฝน

ตัวอย่างเช่นในระหว่างการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักความพยายามของกล้ามเนื้อและเวลาภายใต้ความตึงเครียดในระหว่างการฝึกจะช่วยให้อึดกล้ามเนื้อ ติบโตและปรับตัวในเชิงบวกสำหรับความต้องการกล้ามเนื้อและกระดูกในอนาคต"

เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความดีเลิศทางร่างกายมาราระลึกถึงเรื่องราวของ Esther Seeland บัณฑิตพระเมสสิยาห์ปี 2022 เอสเธอร์เป็นนักกีฬาตัวแทนสามฤดูกาล—แข่งขันในฟุตบอลหญิงและลู่วิ่งและลานในร่มและกลางแจ้ง—

ในขณะที่เรียนวิศวกรรมชีวการแพทย์และสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยม

ความสำเร็จด้านกีฬาของเอสเธอร์ส่วนใหญ่เกิดจากแนวทางการฝึกความแข็งแกร่งอย่างมีระเบียบวินัยของเธอ Dale Fogelsanger

โค้ชลู่วิ่งและลานเล่าว่าเอสเธอร์ไม่เคยพลาดการฝึกซ้อมความแข็งแกร่งแม้ว่าตารางห้องปฏิบัติการวิศวกรรมของเธอจะทำให้เธอต้องฝึกแยกต่างหากจากเพื่อนร่วมทีมก็ตาม

ด้วยการทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อของเธออยู่ภายใต้ความดีเลิศอย่างต่อเนื่องในห้องยกน้ำหนักเอสเธอร์ได้พัฒนากล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นและเพิ่มความมั่นคงของข้อต่อซึ่งช่วยป้องกันการบาดเจ็บและทำให้เธอได้รับความเร็ว ความแข็งแรง และความมั่นใจ

ในฐานะนักกีฬานักเรียนชั้นยอดเอสเธอร์เรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลระหว่างความต้องการด้านวิชาการกีฬาโภชนาการสังคมจิตวิญญาณและการจัดการเวลาของวิทยาลัยและเธอกลายเป็นโรงไฟฟ้าในการติดตามสร้างสถิติ NCAA, MAC และ Messiah มากมาย

แม้ว่าคำอธิบายของสก็อตต์และเรื่องราวของเอสเธอร์จะเฉพาะเจาะจงกับการฝึกร่างกายของแต่ละบุคคล แต่ฉันเชื่อว่าหลักการที่คล้ายกันนี้ใช้กับการกิจด้านการศึกษาของสถาบันต่างๆ เช่น พระเมสสิยาห์ ความดีเลิศมีค่าและเราต้องระบุว่าชุมชนของเราจะเติบโตได้อย่างไร—ไม่ใช่ทั้งๆ ที่ความดีเลิศที่เราประสบ— แต่เป็นผลมาจากความดีเลิศเหล่านั้น

เนื่องจากเราเต็มใจครอบครองพื้นที่ตรงกลางของการร่วมนักวิชาการที่เข้มงวดศรัทธาอย่างจริงจังและการต้อนรับอย่างมีน้ำใจพระเมสสิยาห์มีโอกาที่จะทำรายการเล่าเรื่องเชิงลบเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยคริสเตียนสามารถให้คุณค่าได้อย่างไรโดยยังคงยึดมั่นในอัตลักษณ์และการกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว

ก่อนอื่นเราต้องสร้างความแตกต่างในฐานะมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต่อไปแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเราในการหล่อเลี้ยงชีวิตของจิตใจและทำให้นักเรียนได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในวิชาชีพ

ประการที่สองเราต้องหล่อเลี้ยงจริยธรรมของชุมชนที่มีความเห็นอกเห็นใจและอารยธรรมซึ่งแจ้งวิถีที่เราคิดและพูดในยุคแห่งความไม่ลงรอยกันนี้ และสุดท้ายการเน้นภารกิจของเราเกี่ยวกับการปรองดองจะต้องบังคับให้เราแสวงหาการฟื้นฟูกับพระเจ้า และมนุษยชาติต่อไปในขณะที่เรามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการแสวงหาความยุติธรรมความเสมอภาคและสันติภาพ

แน่นอนว่าจะมีบางครั้งที่เราจะขาดจริยธรรมและพันธกิจที่เราต้องการ แต่ในช่วงเวลาเหล่านั้นในฐานะชุมชนเราจะตอบสนองซึ่งกันและกันด้วยพระคุณและความอ่อนน้อมถ่อมตนแสวงหาการให้อภัยโดยการแสวงหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความผิดพลาดของเราและแสดงให้เห็นว่าการศึกษาแบบองค์รวมที่เรานำเสนอดีที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่ที่การสนทนาที่ยาก

ามากได้รับการต้อนรับและหล่อเลี้ยง

เมื่อเรากล้าที่จะจัดการกับการแตกหักและความขัดแย้งด้วยความซื่อสัตย์และความเห็นอกเห็นใจในจิตวิญญาณของความเคารพซึ่งกันและกันและความเอื้ออาทรเราเป็นแบบอย่างสำหรับนักเรียนของเราซึ่งกันและกันและโลกที่เฝ้าดูว่าการให้เกียรติความแตกต่างและความซับซ้อนเป็นจุดแข็งของชุมชนมหาวิทยาลัยเมสสิยาห์ . (Du Mez)

กว่าทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อเราจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อออกแบบแพลตฟอร์มการสื่อสารของสถาบันที่ปรึกษาได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการศึกษาของเมสสิยาห์ในการมีส่วนร่วมร่วมกับความคิดที่เป็นปฏิบัติด้วยจิตวิญญาณของความอยากรู้อยากเห็นและคามมีอารยธรรม โดยออกแบบชุดของ "ตัวอักษรควบ" ที่รวมความคิดที่ดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้สองแนวคิดที่ดูเหมือนจะอยู่ร่วมกันที่นี่ ตัวอักษรควบเหล่านั้นพร้อมกับคำเชิญให้ "See Anew" เชิญชวนให้นักเรียนที่คาดหวังกาดหวังกการมีส่วนร่วมอย่างรอบคอบเกี่ยวกับแนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ ที่มหาวิทยาลัยเมสสิยาห์ลองตรวจสอบอักษรควบบางส่วนของเราเป็นตัวอย่างว่าเรา—ในฐานะพนักงานของพระเมสสิยาห์—ร่วมมือกับนักเรียนเพื่อจัดการกับความตึงเครียดและความท้าทายของคริสตจักรวัฒนธรรมและการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างไร

อักษรควบแรก—ศรัทธาและสติปัญญา—แสดงถึงแก่นแท้ของอัตลักษณ์ของพระเมสสิยาห์ เราเป็นมหาวิทยาลัย—สถานที่แห่งการสอบถามทางวิชาการที่การแสวงหาความรู้และแนวคิดอย่างจริงจังเป็นศูนย์กลางของเหตุผลในการดำรงอยู่ของเรา และเนื่องจากเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางการแสวงหาการเติบโตทางปัญญาจึงเกิดขึ้นร่วมกับการครบกำหนดของอุปนิสัยและศรัทธาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ศรัทธาและสติปัญญาสามารถดำรงอยู่ในความตึงเครียดซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกาศศาสนาอเมริกันซึ่งเป็นหนึ่งในบริบทที่พระเมสสิยาห์ตั้งอยู่ในอดีต Michael Luo ในบทความ New Yorker ของเขา "The Wasting of the Evangelical Mind" ชื่นชมว่า "evangelicalism ในอเมริกาได้ถูกกำหนดโดยการต่อต้านปัญญาชน... ความสามารถพิเศษเหนือกว่าความเชี่ยวชาญอำนาจทางวิทยาศาสตร์มักถูกมองด้วยความสงสัย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเล็กน้อยที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐชาวอเมริกันมีความเสี่ยงต่อ demagoguery และข้อมูลที่ผิด" . (Luo)

ความคิดเห็นของ Luo กล่าวถึงคริสตจักรอเมริกันและโดยการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคริสเตียน นักเรียนของเราหลายคนมาจากคริสตจักรอิวานเจลิคัล และความเข้าใจศรัทธาของพวกเขาได้รับการหล่อหลอมโดยวิธีที่คริสตจักรมี—หรือไม่มี—สร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยที่เร่งด่วน โดยปกติแล้วนักเรียนจะมาถึงพระเมสสิยาห์ด้วยความคิดที่ชัดเจน แต่ไม่มีความลึกทางเทววิทยาหรือทางปัญญาที่จำเป็นในการตรวจสอบความเชื่อเหล่านั้นและแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยในการพิจารณาความเชื่อที่แตกต่ากันของคริสเตียนที่ซื่อสัตย์คนอื่น ๆ ที่พระเมสสิยาห์เราไม่ได้ให้การศึกษาคือเป็นเพียงการปลูกฝังด้วยฉลากคริสเตียนที่แนบมาด้วย

แต่นักเรียนและนักการศึกษาต่อสู้กันด้วยแนวคิดที่ซับซ้อนและหนักใจในจิตวิญญาณของความสามัคคี

นี่เป็นตัวอย่างที่คริสตจักรและสังคมต้องเป็นพยาน!

รูปแบบการศึกษาคริสเตียนแบบองค์รวมของเราแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางปัญญาช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนไป
ได้อย่างไร ในฐานะมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์เราพบความเข้ากันได้และผลการเรียนรู้เชิงบวกที่ครอบคลุมสาขาวิชาการสอนที่หลากหลายการแสวงหาทางวิชาการข้อเสนอหลัก
กสูตรที่หลากหลายโอกาสในการให้บริการและการปฏิบัติภารกิจที่เสริมและยกระดับทุกปริญญาที่เรานำเสนอ ดร. ออลสัน โนเบิล (Dr. Alison
Noble) อธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างศิลปศาสตร์กับศิลปศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์ที่เมสสิยาห์ในลักษณะนี้ว่า

"ศิลปศาสตร์ปลูกฝังทั้งความสามารถและคุณธรรมที่ปลดปล่อยบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองในฐานะมนุษย์ และ

มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของโลกที่ใหญ่ขึ้น

ดังนั้นเราจึงตระหนักดีว่าการศึกษาศิลปศาสตร์ไม่ได้แข่งขันกับทักษะการปฏิบัติหรือสาขาวิชาประยุกต์ แต่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น"

พระเมสสิยาห์มอบโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แข็งแกร่งซึ่งรวมความรู้ในห้องเรียนเข้ากับการตอบสนองความต้องการในทาง
ปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่นและทั่วโลกของเรา

- ตัวอย่างเช่นเมื่อคณาจารย์ร่วมมือกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงการวิจัยระดับสูงที่ทำงานร่วมกันและการสอบถามอย่างสร้าง
สรรค่นักเรียนไม่เพียง

แต่พัฒนาทักษะและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในหัวข้อที่ตรวจสอบแต่ยังได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญประสบการณ์และศรัทธา
ของนักการศึกษาที่ให้คำปรึกษา

การมีส่วนร่วมของศรัทธาและสติปัญญาช่วยให้นักเรียนมองเห็นปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านเลนส์ที่ทั้งทุนการศึกษาส่วน
บุคคลและความห่วงใยต่อประโยชน์ส่วนรวมมีคุณค่า

- โปรแกรมการพยาบาลของพระเมสสิยาห์จบการศึกษาพยาบาลที่มีความต้องการสูงในโรงพยาบาลไม่ใช่แค่เพราะพวกเขามีความพร
อมทางคลินิก แต่เป็นเพราะพวกเขาเชื่อมโยงคำถามแห่งศรัทธาเช่น

"ความหมายและจุดประสงค์ของสิ่งที่ฉันทำในฐานะพยาบาลคืออะไร" ด้วยทักษะการปฏิบัติของการพยาบาลทางคลินิก

นักศึกษาพยาบาลของเราซึ่งมีส่วนร่วมทั้งในและต่างประเทศ ที่น่าประทับใจโปรแกรมมีอัตราการผ่าน

100% ที่สอดคล้องกันใน NCLEX ซึ่งเป็นการสอบใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับพยาบาล

- พิจารณางานของ Collaboratory ของแผนกวิศวกรรมซึ่งมีการกิจตอบสนองความต้องการที่สำคัญทั่วโลก และ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทักษะและเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับสาขาวิชาของตน

ศรัทธาของพวกเขากระตุ้นให้พวกเขาพิจารณาว่าทำไมและอย่างไรที่พวกเขาควรมีส่วนร่วมกับ โครงการระดับ โลกที่ปรับปรุงน้ำดื่ม
ารเข้าถึงความยั่งยืนและความยากจน

ด้วยการแก้ปัญหาใน โลกแห่งความเป็นจริงนักเรียนจะมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์คั่นคว่าออกแบบ โซลูชันและแม้แต่ล้มเหลวแ
ละเริ่มต้นใหม่เมื่อพวกเขาพิจารณาตัวแปรของแต่ละความท้าทายและแสวงหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์

ที่พระเมสสิยาห์การผสมผสานของศรัทธาและสติปัญญาและการบูรณาการของศิลปศาสตร์และศิลปะประยุกต์และวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์
ดที่พร้อมสำหรับอาชีพที่มีความหมายและชีวิตที่ใฝ่หา พวกเขาสะท้อนคำพูดของผู้นำ **interfaith, Eboo Patel** ที่กล่าวว่า
"ประเทศของเราจำเป็นต้องเป็นสถานที่ที่คนที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์ยังคงสามารถทำงานร่วมกันในประเด็นสำคัญที่นับโลก"
(Patel)

ภารกิจของเราซึ่งเรียกร้องให้เรารู้ถึงความแตกแยกของความสัมพันธ์ของมนุษย์และความอยู่ดีมีสุขอย่างกว้างขวางผ่านเลนส์แห่งการป
รองดองในพระคัมภีร์ไบเบิล ดังที่เราเรียนรู้ในช่วงปีแห่งการปรองดองที่เป็นสถาบันของเรา:
ภาษาของพระเจ้าในการรักษาโลกที่แตกสลายพระคัมภีร์ให้คำสั่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นในการคืนดีกับพระเจ้าและมนุษยชาติ
มีสถาบันอุดมศึกษาเพียงไม่กี่แห่งที่ระบุผลการศึกษาที่ต้องการของการปรองดอง
ความแตกต่างระหว่างความสามัคคีของพระเมสสิยาห์นั้นยิ่งถึงความมุ่งมั่นนี้

ในช่วงเวลาที่มีความไม่ลงรอยกันของสาธารณชนและมุ่งเน้นไปที่ปัจเจกนิยมชุมชนคริสเตียนที่เข้าใจว่าความสามัคคีและความแตกต่างเป็น
สิ่งจำเป็นต่อความเป็นเลิศทางการศึกษาการพัฒนาศรัทธาและการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นหายากมากขึ้น
มีตัวอย่างร่วมสมัยมากขึ้นไปของคริสเตียนที่ตอบสนองอย่างหวาดกลัวแทนที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของคริสตจักรและมหาวิทยาลัย
อเมริกัน เรากำลังเห็นมหาวิทยาลัยคริสเตียนยุติการจ้างงานของคณาจารย์ที่พูดความจริงเกี่ยวกับปัญหาความยุติธรรมในคริสตจักรและสังคม
การปิดสำนักงานความหลากหลายของวิชาเขตและพื้นที่พหุวัฒนธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับวาทศิลป์ทางการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตและคำสอนของพระเยซู
และความล้มเหลวในการเป็นผู้นำทางศีลธรรมภายในนิกายและองค์กรทางศาสนาที่กระตุ้นให้เกิดความไม่ไว้วางใจอย่างกว้างขวางต่อผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้
ติดตามพระคริสต์

เมื่อเหตุการณ์การเบนหนังสือและข้อพิพาทเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่น่าหนักใจและซับซ้อนของอเมริกาทวีความรุนแรงขึ้นที่พระเมสสิยาห์เราจะ ไม่
ปกป้องนักเรียนของเราจากผลงานและแนวคิดที่ท้าทายให้เราต่อสู้กับอคติและผลกระทบสำหรับช่วงเวลาปัจจุบัน แต่เราจะยังคง
"ยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของเราในการระบุสิ่งที่ทำให้เกิดความเกลียดชังและความแตกแยกและพยายามนำการฟื้นฟูและการรักษา" .(Kim
Phipps and Todd Allen)

ความหลากหลายของวิทยาเขตของเราครอบคลุมนิวยอร์กคริสเตียน,
ความผูกพันทางการเมืองและวัฒนธรรมและความแตกต่างทางเศรษฐกิจ. ดร. ดรูว์ ฮาร์ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเทววิทยา กล่าวว่า
"เมื่อเราทำให้ชีวิตและคำสอนของพระเยซูเป็นรากฐานของเราเพื่อความสามัคคีร่วมกัน ที่นั่นจะเปิดพื้นที่อันมีน้ำใจสำหรับประสบการณ์
ข้อมูลเชิงลึก วัฒนธรรม
และความเชื่อและประเพณีทางปัญญาที่แตกต่างกันซึ่งมารวมกันอย่างสร้างสรรค์และกลมกลืนกันในฐานะส่วนหนึ่งของการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่ของวิสุทธิชน" การอำนวยความสะดวก "พื้นที่ที่มีน้ำใจ" เป็นความมุ่งมั่นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเมสสิยาห์

ในคอลัมน์ล่าสุดของ **New York Times** นักบรรณานุกรมเองกลีกันและผู้เขียน **Tish Harrison Warren** เน้นย้ำถึง
"การกลับตัวของประชากรทั่วโลกของศาสนาคริสต์ที่เกือบจะสมบูรณ์" วอร์เรนกล่าวว่าคริสเตียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน "โลกส่วนใหญ่"
ซึ่งเป็นคำของเธอสำหรับประเทศที่ไม่ใช่ตะวันตกซึ่งประกอบขึ้นเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลก
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่สำคัญนี้พร้อมกับจำนวนชาวอเมริกันที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ยอมรับศาสนาและการไหลเข้าอย่างต่อเนื่องของผู้อพยพหมายความว่าศาสนาในอเมริกากำลังเปลี่ยนแปลง วอร์เรนเขียนว่า
"อนาคตของศาสนาคริสต์อเมริกันอาจไม่ใช่อนาคตที่ความกังวลและเสียงของคนผิวขาวครอบงำการสนทนา
อนาคตของศาสนาคริสต์อเมริกันนี้ดูเหมือนจะเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม" . (Warren)

ที่มหาวิทยาลัยเมสสิยาห์เราคาดหวังและต้อนรับการเปลี่ยนแปลงในขณะที่เราพยายามที่จะเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอาณาจักรพหุวัฒนธรรมที่จินตนาการไว้ในวิวรณ์ 7:9 ของ

"ฝูงชนจำนวนมากที่ไม่มีใครสามารถนับได้จากทุกชาติจากทุกเผ่าและทุกชนชาติและภาษาอื่นอยู่บนหน้าบัลลังก์และต่อหน้าพระเมษโปดก"

- ในขณะที่เราเข้าใกล้เป้าหมายที่ระบุไว้ของประชากรนักศึกษาที่หลากหลายที่ 25 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2025 เราต้องทำงานเพื่อเพิ่มความพยายามในการสรรหาพนักงานและการรักษาพนักงานของเราจากประชากรที่หลากหลายในขณะที่ยังคงส่งเสริมบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่ทุกคนรู้สึกถึงความสัมพันธ์และความเป็นเจ้าของอย่างลึกซึ้ง
- นอกจากนี้เรากำลังปรับกลยุทธ์การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของเราในขณะที่เราพัฒนาความร่วมมือใหม่ ๆ ในประเทศไทยและมาเลเซียการสรรหานักศึกษารวมทั้งในอเมริกาและอเมริกาใต้เป็นครั้งแรกหลังการระบาดใหญ่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่สำคัญ
- ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมาคมรัฐบาลนักศึกษาได้ริเริ่มชุดวาทกรรมทางแพ่งทั่วทั้งวิทยาเขตเพื่อสำรวจหัวข้อที่ถกเถียงกันจากมุมมองตามความเชื่อที่หลากหลายอย่างรอบคอบและด้วยความเคารพ เป้าหมายหลักของซีรีส์นี้ไม่ใช่การโน้มน้าวใจ แต่เพื่อช่วยให้บุคคลเพิ่มความเข้าใจและเคารพในตำแหน่งที่แตกต่างจากของตนเอง SGA

กำลังเป็นตัวอย่างสำหรับวิธีที่เราสามารถสร้างพื้นที่ที่มีน้ำใจสำหรับความแตกต่างและความขัดแย้งในขณะที่เรารู้ร่วมกันอย่างถ่อง
อมคน

ที่พระเมสสิยาห์เราติดตามเป้าหมายและกลยุทธ์ประเภทนี้เนื่องจากความเชื่อมั่นในพันธกิจของเราว่าสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและหลากหลาย
เป็นรากฐานที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำหน้าที่เป็นชุมชนที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้คนคืนดีกับพระเจ้าและกันและกัน
(George Pickens, Emerson Powery, Cynthia Wells)

ตัวอักษรควบที่สามและสุดท้ายที่ฉันต้องการกล่าวถึงในวันนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อการเตรียมการและจินตนาการถูกล้อมรวมเข้าด้วยกัน
ผลลัพธ์ความคิดสร้างสรรค์ในโลกแห่งความเป็นจริง

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผานมาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของเราใช้ทั้งการเตรียมการและจินตนาการเมื่อซื้อผิดพลาดของผู้ชายทำให้
การสร้างและจัดส่งเครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกายภาพบำบัดและการพยาบาลล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อ Dr. Julie Gomboc-Hellam

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ใหญ่และการปฏิบัติตามกฎระเบียบทราบว่ามีนักเรียนไม่ได้รับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่สั่งซื้อใน
กรอบเวลาที่สัญญาไว้ที่ข้ามแผนกเริ่มวางแผนและดำเนินการตามแผนสำรองที่สร้างสรรค์

ศิษย์เก่าล่าสุดของหลักสูตรกายภาพบำบัดและการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการติดต่อและตกลงที่จะจัดส่งเครื่องราชกกุธภัณฑ์ข้ามคืนเพื่อใช้
นชั้นเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ ศิษย์เก่าท้องถิ่นและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาทั้งเครื่องราชกกุธภัณฑ์

เจ้าหน้าที่ของเมสสิยาห์ขับรถไปที่คลินิกกายภาพบำบัดในพื้นที่และรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์

และจอดอยู่ในโหลมสดแดนค้ายเพื่อขับรถไปยังผู้ชายในเวอร์จิเนียในกรณีที่คำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์เข้ากินไปที่จะจัดส่ง

ผู้ชายส่งมอบเสื้อคลุมภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากพิธีเริ่ม!

จูดีและทีมงานของเธอเริ่มดำเนินการแกะกล่องนี้และตั้งค่าเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของบัณฑิตที่รออยู่แต่ละคนและเมื่อถึงเวลาที่ฉันมาถึงพิธีเริ่มต้นทุก
อย่างก็ดูดี ฉันไม่รู้ว่าการได้มาซึ่งเครื่องราชกกุธภัณฑ์นั้นเป็นเรื่องที่เครียดมาก!

การแก้ปัญหา "The Great Regalia Challenge of 2023"

กำหนดให้พนักงานจากบัณฑิตวิทยาลัยสำนักงานนายทะเบียนร้านหนังสือในมหาวิทยาลัยบริการการประชุมและงานอีเวนต์และกองการเงินและการว
างแผนเพื่อประเมินสถานการณ์คิดอย่างสร้างสรรค์ที่พวกเขาความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้และดำเนินการตามแผน

เกรดเล็กเกรดน้อยนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของพนักงานพระเมสสิยาห์ที่รวมตัวกันโดยใช้ความรู้ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
าในนามของนักเรียน

ทุกวันที่เตรียมการและจินตนาการของบุคคลในชุมชนของเราเห็นได้ชัดเมื่อเรามีส่วนร่วมกับโอกาสที่สร้างสรรค์ซึ่งขยายวงอิทธิพลของพระเมสสิยาห์ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่คุณเดินทางระหว่างรัฐ 83 ข้ามสะพานได้ ผลงานของศาสตราจารย์ศิลปะแคเนเนียล ฟินซ์และนักเรียนของเขาเห็นได้ชัดในภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาด 445 ฟุตที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ของลิมอนน์ ภาพจิตรกรรมฝาผนังของฟินซ์พร้อมกับชุดภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดเล็กห้าชุดที่เพิ่งติดตั้งที่ด้านนอกของ borough hall แสดงให้เห็นถึงพลังของศิลปะในการสร้างชุมชนเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์และจินตนาการถึงอนาคต (Gleiter)

นอกจากนี้เรายังสร้างความร่วมมือเพื่อคว้าโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ค่าเล่าเรียนและค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัย

- สำนักงานความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและการรับเข้าเรียนระดับปริญญาตรีกำลังสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวโดยเจตนากับโรงเรียนและองค์กรที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของพระเมสสิยาห์ ความร่วมมือเหล่านี้ทำให้มีการลงทะเบียนแบบคู่เพิ่มขึ้น (นักเรียนมัธยมปลาย 239 คนสำหรับฤดูใบไม้ร่วงนี้ - ฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วคือ 140!) ผ่านโครงการ Pathway Partners ของเรากับโรงเรียนเอกชน k-12 Christian และข้อตกลงกับเขตการศึกษาของรัฐในภูมิภาค (หมายเหตุ: 53 ของปีการศึกษาปีที่สมัครเรียนในปีงบประมาณ 2024 เข้าเรียนหลักสูตร DE)
- แผนกพยาบาล Messiah จะดำเนินการฝึกอบรม Nurse Aide สำหรับ Messiah Lifeways ในช่วงปีการศึกษาที่จะมาถึงซึ่งเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติมสำหรับมหาวิทยาลัย
- คณาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการให้คำปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทำงานอย่างขยันขันแข็งและรวดเร็วในฤดูร้อนนี้เพื่อสนับสนุนนักศึกษา Missio Seminary 13 คนและนักศึกษามหาวิทยาลัยพันธมิตมากกว่า 30 คนขณะที่พวกเขาย้ายไปที่ Messiah เนื่องจากการปิดสถาบันของตนเองโดยไม่คาดคิด
- เมื่อหลายปีก่อน Dwayne Magee ผู้อำนวยการฝ่าย Messiah Press and Postal Service ได้เชิญผู้จัดการแผนกการพิมพ์ของ Mechanicsburg School District มารับประทานอาหารกลางวันและเยี่ยมชม Messiah Press เมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อ Mechanicsburg ต้องการการจัดการการพิมพ์ใหม่พวกเขาเลือกที่จะย้ายธุรกิจของพวกเขาไปที่ Messiah Press เกือบสามเท่าของผลผลิตของสื่อมวลชนและนำรายได้ที่ไม่ใช่ค่าเล่าเรียนที่สำคัญ (Neubauer)

ระดับประเทศวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกำลังตรวจสอบบทบาทของการเตรียมการและจินตนาการในแง่ของผลกระทบทางจริยธรรมเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะเครื่องมือเช่น ChatGPT ของ OpenAI เมื่อ ChatGPT เปิดตัวในปลายปี 2022 Sam Altman ซีอีโอของ OpenAI คาดการณ์ว่าความสำคัญของมันจะ "บดบังการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติอุตสาหกรรม [และ]

การปฏิวัติอินเทอร์เน็ตทั้งหมดรวมกัน" . แม้ว่าเราจะเร็วเกินไปที่จะรู้ว่าคำแถลงของเขาเป็นไฮเพอร์โบลิกหรือไม่ แต่เรารู้ว่า AI กำลังมีผลกระทบต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและแรงงานของประเทศ(How Will Artificial Intelligence Change Higher Ed?)

เครื่องมือที่พัฒนาจาก AI นั้นเต็มไปด้วยความซับซ้อนและศักยภาพของอคติที่ไม่มีการตรวจสอบและข้อมูลที่คิดอย่างกว้างขวาง การศึกษาระดับอุดมศึกษาของคริสเตียนต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนและพนักงานซึ่งนำนักผลประโยชน์และประสิทธิภาพที่เป็นไปได้ของ AI อย่างรอบคอบควบคู่ไปกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางจริยธรรม

ทักษะและอุดมคติที่สะท้อนให้เห็นในโปรแกรมการศึกษาทั่วไปที่ปรับปรุงใหม่ของ Messiah จะช่วยเตรียมนักเรียนของเราให้พร้อมสำหรับโลกที่ยอมรับ AI ความสามารถทางดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในหลักสูตรทางวินัยไม่ได้เชื่อมโยงกับความสามารถทางดิจิทัลเพียงอย่างเดียวแม้ว่าทักษะทางเทคนิคและความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด สาขาวิชาของนักเรียนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างแน่นอน ความสำคัญเท่าเทียมกันในโปรแกรมการศึกษาทั่วไปของเราคือการเป็นพลเมืองดิจิทัลซึ่งกำหนดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแยกแยะผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่

นักเรียนพระเมสสิยาห์ได้รับคำแนะนำให้จินตนาการถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีและเข้าใจโอกาสตลอดจนภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกและอันตรายทางศีลธรรม การจับคู่การเตรียมการและจินตนาการนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แก้ปัญหาไม่เพียง แต่ความท้าทายทางเทคโนโลยี แต่ปัญหาด้านมนุษยธรรมเช่นกัน

ขณะที่พระเมสสิยาห์ยังคงอดทนผ่านความตึงเครียด เราแสดงให้เห็นว่าศรัทธาและสติปัญญาารวมกันเพื่อสร้างวิญญาณที่ฉลาด ความสามัคคีและความแตกต่างรวมกันเพื่อสร้างความหลงใหลในชุมชนคริสเตียน และการเตรียมการและจินตนาการรวมกันเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ในโลกแห่งความเป็นจริง ผลลัพธ์เหล่านี้—เป็นตัวเป็นตนโดยพนักงาน นักศึกษา และศิษย์เก่าของเราซึ่งชีวิตของพวกเขาถูกกำหนดโดยการรับใช้ ความเป็นผู้นำ และการปรองดอง— เป็นตัวอย่างว่าความตึงเครียดเสริมสร้างมหาวิทยาลัยเมสสิยาห์และอิทธิพลในคริสตจักรและสังคมอย่างไร

ในขณะที่เรายอมรับความตึงเครียดเหล่านี้และครอบครองพื้นที่ "กลาง" ของเราในรูปแบบที่ชนะใจและสง่างามเราคิดถึงนักเรียนที่คาดหวังที่หลากหลายอย่างน่าอัศจรรย์และผู้บริจาคและเพื่อนที่ใจกว้างซึ่งช่วยให้เราสามารถรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคงและโปรไฟล์สถาบันที่แข็งแกร่ง ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ตัดสินใจที่ท้าทาย—แต่จำเป็น— สถาบันเพื่อสนับสนุนโปรไฟล์นั้น และเราจะทำเช่นนั้นต่อไป (ในเดือนพฤศจิกายนรองประธานฝ่ายการเงินและการวางแผน Gary Nowicki

จะเป็นเจ้าภาพจัดเวทีการเงินของพนักงานเพื่อทบทวนไฮไลต์ของการตรวจสอบสถาบันและการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจหลายปี)

ตัวชี้วัดบางอย่างที่สะท้อนถึงสถานะสถาบันและการเงินที่แข็งแกร่งของพระเมสสิยาห์ ได้แก่ :

- เป้าหมายการลงทะเบียนปีงบประมาณ 2024 ของเราที่ 580 นักศึกษาปีแรกที่เข้ามาเกิน 28 คนและเราอยู่ในเป้าหมายที่จะบรรลุเป้าหมายการลงทะเบียนบัณฑิตประจำปีที่กำหนดไว้
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยังคงแข็งแกร่งที่ร้อยละ 86 แม้สถานการณ์โควิดจะหยุดชะงัก
- อัตราการบวชหรืออัตราผลตอบแทน 32 เปอร์เซ็นต์ของเราสูงกว่าคู่แข่งหลายรายของเราถึง 10 เปอร์เซ็นต์
- สำนักงานพัฒนารายงานปีสูงสุดของการให้ (22-23) ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
ศิษย์เก่าและเพื่อนในชุมชนที่ใจกว้างที่สนับสนุนพระเมสสิยาห์เป็นตัวแทนของความคิดเห็นและมุมมองส่วนตัวที่หลากหลาย แต่พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันในการสนับสนุนอย่างซื่อสัตย์ต่อพันธกิจที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางและความพยายามในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกปรับปรุงโปรแกรมและมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างเช่นการขยายศูนย์สุขภาพและการให้คำปรึกษาของ Engle เสร็จสมบูรณ์แล้ว!
การปรับปรุงใหม่เหล่านี้ทำให้มีพื้นที่สำคัญที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพจิตและร่างกายที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนของเรา
- เรายังรักษาระดับเครดิต A- stable ที่น่าประทับใจด้วย Standard และ Poor's
- การพัฒนาโปรแกรมใหม่ยังคงดำเนินต่อไป: MSW และ DSci ในกายภาพบำบัด

การสำรวจความตึงเครียดระหว่างอุดมคติหรือมุมมองที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกันอย่างมีจุดประสงค์เป็นจุดเด่นของการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พระเมสสิยาห์ เพื่อกำลังใจและความหวังเราสามารถมองไปที่ชีวิตของพระเยซูและวิธีที่เขาใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายท่ามกลางความตึงเครียด—

ดำเนินชีวิตในฐานะมนุษย์ในขณะที่รวบรวมเศษซากของพระเจ้าเป็นเจ้า เชิญคนใจร้อนและคนเก็บภาษีให้เป็นหนึ่งในสหายที่ใกล้ชิดที่สุดของเขา
และยกระดับความศักดิ์สิทธิ์ส่วนบุคคลเหนือกฎหมายของชาวยิวแบบดั้งเดิม

พระเยซูทรงซื่อสัตย์ต่อภารกิจของพระองค์แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์และการต่อต้าน

แม้ว่าช่องว่างระหว่างสุดขั้วดูเหมือนจะกว้างขึ้นและลึกขึ้นในวัฒนธรรมของเราและคริสตจักรแทนที่จะถูกข่มขู่หรือครอบงำเราต้องติดตาม
ช่วงเวลาเพื่อจุดและสื่อสารสิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับการศึกษาของพระเมสสิยาห์

เพื่อน ๆ มาโอบกอดความตึงเครียดของการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางซึ่งเอนเอียงไปทางสุดโต่ง
แต่นั่นความพยายามของเราในพันธกิจอัครทูตและวิสัยทัศน์ที่นำสนใจของพระเมสสิยาห์

ด้วยความซื่อสัตย์ของพระเจ้าเป็นจุดยึดแห่งความหวังของเราเราสามารถ เสริมสร้างความพร้อมและกำลังใจ

เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึง

เพื่อนร่วมงานของพระเมสสิยาห์เราถูกเรียกในช่วงเวลาเช่นนี้และเป็นคำอธิษฐานของฉันที่เราจะโอบกอดการโทรอย่างกระตือรือร้น

นี่คือช่วงเวลาของพระเมสสิยาห์!

Works Cited

- Donael, Alcino. *University Business.com*. 12 July 2023. <<https://universitybusiness.com/know-who-you-enroll-the-6-traits-of-the-upcoming-college-student/>>.
- Du Mez, Kristen. *The Five Emerging Factions in Evangelical Higher Education* Daniel Williams. 5 April 2022. <<https://www.patheos.com/blogs/anxiousbench/2022/04/the-five-emerging-factions-in-evangelical-higher-education/>>.
- Forum, The Trinity. "Evening Conversation | Towards a Better Christian Politics with Curtis Chang, David French, and Russell Moore." 1 March 2023. <<https://www.ttf.org/portfolios/evening-conversation-towards-a-better-christian-politics-with-curtis-chang-david-french-and-russell-moore/>>.
- George Pickens, Emerson Powery, Cynthia Wells. "Reconciliation and Messiah University: Pursuing our Christ-Centered Calling." 2021.
- Gleiter, Dan. "Huge mural that showcases Lemoyne's history is finished, ready for public dedication." *Harrisburg Patriot-News* 20 July 2017. <https://www.pennlive.com/news/2017/07/mural_lemoyne_messiah_college.html>.
- Heraclitus*. n.d. <<https://plato.stanford.edu/entries/heraclitus/>>.
- "How Will Artificial Intelligence Change Higher Ed?" *The Chronicle of Higher Education* 25 May 2023. <<https://www-chronicle-com.ezproxy.messiah.edu/article/how-will-artificial-intelligence-change-higher-ed>>.
- Hu K, Godfrey K, Ren Q, Wang S, Yang X, Li Q. "The impact of the COVID-19 pandemic on college students in USA: Two years later." *Psychiatry Research* (2022). <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9197567/>>.
- Kim Phipps and Todd Allen. "Statement on Reconciliation." June 2020. *messiah.edu*. <https://www.messiah.edu/download/downloads/id/8200/Statement_on_Reconciliation_from_Pres_Phipps_and_Dr_Todd_Allen_FINAL.pdf>.
- Luo, Michael. "The Wasting of the Evangelical Mind." *The New Yorker* (2021). <<https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-wasting-of-the-evangelical-mind>>.
- Neubauer, Bob. *Educational Partnership Triples In-plant's Volumes*. 9 September 2022. <<https://www.inplantimpressions.com/article/educational-partnership-triples-in-plants-volumes/>>.
- Patel, Eboo. "The Fate of the Religious University and Why It Matters." *Advance* Spring 2023: 39-41.

Ward, Micah. *Surgeon General: Social media needs a warning label, a key driver of depression.* 9 June 2023. <<https://districtadministration.com/surgeon-general-social-media-needs-a-warning-label-a-key-driver-of-depression/>>.

Warren, Tish Harrison. "The Global Transformation of Christianity Is Here." *The New York Times* 26 March 2023. <<https://www.nytimes.com/2023/03/26/opinion/christianity-global-demographics.html>>.